

## ความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นี้จะช่วยให้ท่านได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับท่าน โดยเฉพาะเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินให้กับท่านมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไม่ว่าบริษัท จะได้รับจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และตรงใจท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน (Payment & Wallet) หมายถึง การให้บริการรับชำระเงิน โอนเงิน และการให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
- ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Merchandising) หมายถึง การให้บริการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ, ธุรกิจขายส่งและขายปลีก เครื่องสำอางค์, ผลิตภัณฑ์ประทันภัย, เครื่องสาธารณูปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, อาหารเสริม, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,แฟชั่น, เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ, บริการเสริมส่วน mobile service, อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน, ขายอาหาร
- ธุรกิจระบบ โซลูชันส์ (Solution) หมายถึง การให้บริการขนส่ง ธุรกิจฝากของ กลุ่มธุรกิจแพรรนไฮล์ต่าง ๆ ธุรกิจการจัดหางาน ธุรกิจการตลาดแบบตรง และรวมถึงธุรกิจขายตรง
- ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Service) หมายถึง ธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าแบบลิสซิ่ง
- ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่ (Innovation) หมายถึง สินทรัพย์ดิจิทัล การให้บริการใช้พอยท์ เป็นส่วนลดค่าสินค้าและหรือบริการ ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และ เครือข่าย การพัฒนาสินค้า และช่องทางจำหน่าย

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไม่ว่าบริษัทฯ จะได้รับจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และตรงใจท่าน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ข้าพเจ้าได้ขอความยินยอมและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว

### การถอนความยินยอม

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอถอนคำยินยอมเมื่อใดก็ได้ ผ่าน Application ของบริษัทหรือติดต่อ Call Center โทร. 02-009-0500 และหรือช่องทางที่บริษัทในกลุ่มสบายกำหนดในภายหน้า โดยสามารถดูรายละเอียดช่องทางการยกเลิกการให้คำยินยอมได้ที่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตัวของบริษัทในกลุ่มสบาย ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งถอนคำยินยอม

ซึ่งการถอนความยินยอมดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้ เปิดเผย รวมถึงการประมวลผล ข้อมูลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยข้าพเจ้าสามารถขอถอนความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทระบุไว้

**ช่องทางการติดต่อขอแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการไม่ให้ความยินยอมของท่านในภายหลัง**

ท่านสามารถติดต่อบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ 230 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หากท่านมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ต้องการไม่ให้ความยินยอมของท่านในภายหลัง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทาง Website ดำเนินการกรอกรายละเอียดส่งมายัง E-mail: [callcentersupport@sabuytech.com](mailto:callcentersupport@sabuytech.com) หรือ Line OA: @sabuygroup

หากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลกรุณาติดต่อ Call Center 02-009-0500 ทั้งนี้หากไม่ได้รับการแจ้งจากท่านเป็นอย่างอื่น 7 วันหลังจากนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านต่อไปตามกฎหมายภายใต้สัญญาที่ท่านมีกับบริษัท

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มสบาย และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดีแล้ว ที่เว็บไซต์ <https://sabuytech.com/privacy-policy/> ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ทราบและเข้าใจสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อความในหนังสืออย่างครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว จึงได้ลงเครื่องหมายแสดงความยินยอมรับเงื่อนไขการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและสิทธิของข้าพเจ้าตามเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน